

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค

แผนงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์

กิจกรรม ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

(บางแห่งมีการเข้าตรวจสอบมากกว่า 1 ครั้ง) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เก็บรักษาเนื้อสัตว์และซากสัตว์ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มา และไม่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ระยะเวลาดำเนินการระหว่างตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 เป้าหมาย 56 แห่ง เป็นการบูรณาการการทำงานของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ปัญหาอุปสรรค

- การเข้าตรวจในบางครั้งไม่พบเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการไม่เข้าใจกฎระเบียบต่างๆ
- ห้องเย็นผู้ประกอบการมีปริมาณสินค้าปศุสัตว์ จำนวนมาก การสุ่มตรวจอาจไม่ทั่วถึง
- ในพื้นที่ไม่ทราบข้อมูลสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือห้ามนำเข้ามาจำหน่าย รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นรายย่อยไม่มีความรู้ด้านสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ห้องเย็นไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งการประกอบการ ห้องเย็นไม่ส่งเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
- ควรมีบทลงโทษและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือในทุกมิติ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ กิจกรรม ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

- การเข้าตรวจต้องมีแผนที่ชัดเจน แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ ทั้งนี้มีการวางแผนเพื่อเข้าไปสร้างความรับรู้ แนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินการให้ถูกต้อง สม่ำเสมอ
- แจ้งให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียน เพื่อรองรับการตรวจสอบ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพสินค้า
- ห้องเย็นผู้ประกอบการมีปริมาณสินค้าปศุสัตว์จำนวนมาก การสุ่มตรวจอาจไม่ทั่วถึง ต้องทำการบูรณาการวางแผนเข้าตรวจสอบร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
- สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสินค้าที่ผิดกฎหมาย ขั้นตอนการขออนุญาต การเคลื่อนย้ายต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งกลุ่มไลน์ ผู้ประกอบการเพื่อความสะดวกในการสร้างการรับรู้ด้านข้อมูล กฎระเบียบฯลฯ
- ตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่ทุกเดือน และประชาสัมพันธ์แจ้งการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ขัดต่อระเบียบกรมปศุสัตว์

ทีมเฉพาะกิจ



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติภารกิจบูรณาการร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี สารวัตรสืบสวนสอบสวนภูธรภาค3 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละอำเภอ ด่านตรวจประมง ด่านตรวจพืช สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ปลัดอำเภอ ฯลฯ

ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น 56 แห่ง

คิดเป็น 100%

ผลการตรวจ

- ☛ ไม่พบการกระทำความผิด 55 แห่ง
 - ☛ อาศัย 1 แห่ง
 - ☛ ร้องทุกข์กล่าวโทษ 1 แห่ง
 - ☛ ทำลายของกลาง 1 แห่ง
- ซากไก่ 1,220 กิโลกรัม



20 ตุลาคม 2566

ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ของ ห้องเย็นบุญชัย อ.นาเยีย

อายัดของกลาง & ลงบันทึกประจำวัน ที่สภ.นาเยีย



20 ตุลาคม 2566

อายัดซากไก่ ห้องเย็นบุญชัย อ.นาเยีย น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,220 กิโลกรัม



ขาซีแช่จำนวน 5 ถัง ถังละ 100 กิโลกรัม = 500 กิโลกรัม
ขาซีแช่เย็นจำนวน 10 ถุง = 75 กิโลกรัม



ขาซี จำนวน 86 ถุง ถุงละ 7.5 กิโลกรัม = 645 กิโลกรัม

16 พฤศจิกายน 2566



16 พฤศจิกายน 2566



ห้องเย็นที่มีความเสี่ยง : ห้องเย็นมหาชัยวาริน



ทีมเฉพาะกิจอุบลฯ เข้าตรวจ 3 รอบ. ไม่พบการกระทำผิด

**พิจารณาโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต3*

เข้าตรวจสอบซากสัตว์ที่เก็บในห้องเย็นทุกห้อง & ตรวจสอบทุกเอกสาร



ห้องเย็นที่มีความเสี่ยง * : ห้องเย็นบุญศิริ



ทีมเฉพาะกิจอุบลฯ เข้าตรวจ2รอบ ไม่พบการกระทำความผิด

**พิจารณาโดยสำนักงานปศุสัตว์*

เข้าตรวจสอบห้องเย็นที่บริการเก็บรักษาซากสัตว์แช่แข็ง



ทีมเฉพาะกิจอุบลฯ เข้าตรวจ ไม่พบการกระทำความผิด

ภาพการดำเนินงานของหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านกักสัตว์อุบลราชธานี ปศอ.นาเยีย
ด้านกักกันสัตว์ ร่วมกันร้องทุกข์กล่าวโทษที่สภอ.นาเยีย



แผนงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์

2. กิจกรรมเข้าสู่ตรวจสอบห้องเย็น / ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค / สถานที่เก็บรักษาเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่/มีการเก็บรักษาซากสัตว์ เช่น ซากสุกร ซากโค ซากไก่ เป็นจำนวนมาก/มีข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้าเคลื่อนย้ายออกปริมาณมาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการแบบบูรณาการ โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์อย่างผิดกฎหมาย



ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนำทีมตรวจห้องเย็น



หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานีนำทีมตรวจสอบ

ห้องเย็นร่วมกับทีมปศุสัตว์จังหวัด



ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของซากสัตว์ที่มาฝากเก็บ

รักษาที่ห้องเย็นโคลเวอร์ซีพพลาย



ปศอ.พิบูลมังสาหารและนายสัตวแพทย์ ร่วมทีมตรวจ

ห้องเย็นกับทีมปศุสัตว์จังหวัด

ผลการดำเนินงาน เข้าตรวจสอบห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี 1 แห่ง และอำเภวารินชำราบ 3 แห่ง รวมเป็นดำเนินการสุ่มตรวจทั้งสิ้นแล้ว 4 แห่ง ดังนี้ บจก.ห้องเย็นมหาชัยวาริน 1 ,บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด , บริษัท บุญศิริโพรเซ่นโปรดักส์ จำกัด , บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา สาขาอุบลราชธานีสรุปผลการตรวจห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่ (ระหว่าง ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

-ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย ทั้ง 4 แห่ง

ภาพการปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า



ห้องเย็นมหาชัยวาริน 1



ก้าวน้ำไก่สด



บุญศิริโพธิ์ชนโปรดัคส์



ซีพี แอ็กซ์ตรา สาขาอุบลราชธานี

ผลการดำเนินงาน เข้าสู่ตรวจสอบห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี 2 แห่ง และอำเภวารินชำราบ 3 แห่ง รวมเป็น จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ดังนี้ หจก.ห้องเย็น เคเอสอินเตอร์ฟู้ด , บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา สาขาอุบลราชธานี ,ห้องเย็นโคลเวอร์ซัพพลาย, บริษัท บุญศิริโพธิ์ชนโปรดัคส์ จำกัด , บจก.ห้องเย็นมหาชัยวาริน 1

สรุปผลการตรวจห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีความเสี่ยงสูง (ระหว่างตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

-ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย ทั้ง 5 แห่ง

ภาพการปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีความเสี่ยง



ภาพการปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีความเสี่ยง(ต่อ)



ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนำทีมตรวจห้องเย็นบุญศิริ



ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนำทีมตรวจห้องเย็นโคลเวอร์ชีพพลาย



บุญศิริไพโรจน์โปรดักส์



ห้องเย็นมหาชัยวาริน 1



ตรวจสอบเอกสารแสดงแหล่งที่มาซากสัตว์ ใบอนุญาตการเคลื่อนย้าย ไบร.10 ไบร.9 ของมหาชัยวาริน1



ปศอ.ศรีเมืองใหม่และนายสัตวแพทย์ ร่วมทีมตรวจห้องเย็นกับทีมปศุสัตว์จังหวัด

ประชุมอบรมผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแจ้งการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ให้ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการห้องเย็น แจ้งถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนรายชื่อสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายและดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งแจ้งความสำคัญในการทำบันทึกจัดเก็บสินค้าปศุสัตว์ วิธีการบันทึกข้อมูล และให้แบบฟอร์มเพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการบันทึก รวมถึงสร้างความเข้าใจในการขออนุญาตเพื่อเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการห้องเย็น ถาม-ตอบ และขั้นตอนวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายแห่ง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ได้อย่างถูกต้อง

การดำเนินการ

จัดประชุมอบรมสถานประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการห้องเย็น เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีการตั้งของห้องเย็นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปศุสัตว์อำเภอที่มีการตั้งของห้องเย็นในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยนายสุพจน์ รสจันทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมและวิทยากร พร้อมทั้ง นายสัตวแพทย์จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด เป็นวิทยากรร่วมด้วย โดยมีผู้ประกอบการร่วมประชุมอบรมจากห้องเย็นทั้งสิ้น 24 แห่ง (ห้องเย็นที่ตรงตามนิยามที่กองสารวัตร และกักกันกำหนดและได้แจ้งในที่ประชุม) คิดเป็นร้อยละ100

ภาพกิจกรรม



ปศอ.เดชอุดมและนายสัตวแพทย์
ร่วมทีมตรวจห้องเย็นกับทีมปศุสัตว์



ปศอ.นาเยี่ย ร่วมตรวจห้องเย็นกับ
ท่านปศุสัตว์จังหวัด



ปศอ.นาจะหลวยและนายสัตวแพทย์
ร่วมทีมตรวจห้องเย็นกับทีมปศุสัตว์

ภาพกิจกรรม



นายสัตวแพทย์สนง.ปศอ.เชียงใหม่
ร่วมตรวจห้องเย็นกับทีมปศุสัตว์



ปศอ.น้ำยี่น ร่วมทีมตรวจห้องเย็นกับ
ทีมปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี